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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครัง้ที่ 1)  ประจำปี 2565 
วันจันทร์ ที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้
************************************************************ 

ผู้มาประชุม  11  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส    กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร   จิตรา 
3 นางจิตตสุณัฐชา    พงธนัชภาคินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จิตตสุณัฐชา พงธนัชภาคินทร์ 
4 นายปริญญา        ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ปริญญา        ศรีวิชัย 
5 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
6 นางศรีเรือน        มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ศรีเรือน        มาละแซม 
7 นายเจตน์            จันทร์ดวง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เจตน์            จันทร์ดวง 
8 นายทองเหรียญ     ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ลาป่วย 
9 นายธวัตร             บุญมาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ธวัตร             บุญมาทอง 

10 นายยศ              ศรีวชิัย สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ยศ              ศรีวชิัย 
11 นายวัชรพงษ์        รินรา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 วัชรพงษ์        รินรา 
12 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์          ยุปาระมี 
13 นายธีระศักดิ์       จันทร์ภิรมย์ เลขานุการสภาเทศบาล ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  13   คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 พันตรีชนินทร     พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ชนินทร     พุฒิเศรษฐ์ 
2 นายไชยพร         ฟูวงศ์สิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ไชยพร      ฟูวงศ์สิทธิ์ 
3 นายวรกาญจน์     ธรรมตา รองนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ วรกาญจน์     ธรรมตา 
4 ดร.นริศ           มหาพรหมวัน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  ไม่เข้าร่วมประชุม 
5 นางรัตติกาล       แจ้ใจ เลขานุการนายกเทศมนตรี รัตติกาล       แจ้ใจ 
6 นางสาวภุมรี       จี้อินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด ภุมรี       จี้อินทร์ 
7 นายณัฐวุฒิ         หล่อธาน ผู้อำนวยการกองช่าง ไม่เข้าร่วมประชุม 
8 นายเฉลิมพล       เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลัง เฉลิมพล       เตชะพี 
9 นางสาวพันธญาณี    ไชยแก้ว รก. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พันธญาณี    ไชยแก้ว 

10 นางสาวศุภกาญจน์   รัตนพรหม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศุภกาญจน์  รัตนพรหม 
11 นางสาวดุลชญา       อ้วนด ี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ดุลชญา     อ้วนด ี
12 นายชัชวาล        ขันสะวะ นายช่างโยธา ชัชวาล    ขันสะวะ 
13 นางสาววารี        ชัยศร ี นักจัดการงานทั่วไป วารี      ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร นายนิรันดร  จิตรา รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ตรวจ
รายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ลาป่วย คือนายทองเหรียญ  ธุรี รักษาตัวอยู่ 

โรงพยาบาลลำพูน จึงขอเชิญทุกท่านหากว่างสามารถเข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ครับ 
1.2 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทางเทศบาลจะได้ต้อนรับนิติกรปฏิบัติการ ที่ย้ายมาจาก 

เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์ จังหวัดเชียงใหม่  จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน       
ได้เข้าร่วมต้อนรับ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล
เหมืองจี้ 

1.3 ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ทราบว่า นายธีรศักดิ์  จันทร์ภิรมย์ เลขาสภา
เทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ลาป่วย เนื่องจากติดโควิด – 19  จึงไม่สามารถที่มาปฏิบัติ
หน้าที่เลขาสภาฯ ได้ในวันนี้   

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น  

ข้อ 19 วรรคสอง  ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด  ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น 
หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคนนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราว
นั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และ ข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การ
ลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ 
 ข้อ 13  วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วค ราว
พ้นจากตำแหน่ง  
 ข้อ 8  วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ     
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น  การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั ้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และ       
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล      
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที ่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม  ถ้าผลการเลือกใหม่
ปรากฏวว่ายังมีผู ้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่านั้น 
 ดังนั้น ผมจึงขอให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา 
ในการประชุมครั้งนี้  ขอเชิญเสนอชื่อครับ 
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นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ,สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตื 2 ประชุม ทุกท่าน  ดิฉัน นางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอเสนอชื่อ 
 นางสาววารี   ชัยศรี  นักจัดการงานทั่วไป เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาในการประชุม 
 สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ครั้งนี้ ค่ะ 
นายจำรัส  กันทะวัง มีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ ........ หากไม่มีสรุปว่า 
 ที่ประชุมเลือก  นางสาววารี  ชัยศรี  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา  
 ในการประชุมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม       เห็นชอบ จำนวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
นายจำรัส   กันทะวัง    ขอเชิญผู้ที่ได้รับเลือกได้มาปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา และกล่าวต่อที่ประชุม  
ประธานสภา  ขอเชิญครับ 
นางสาววารี  ชัยศร ี  ขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
เลขานุการสภาชั่วคราว ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติเลือกให้ดิฉัน ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมครั้งนี้ และจะปฏิบัติ

หน้าที่แทนอย่างเต็มที และขอเชิญท่านประธานสภา ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 
พ.ศ. 2565  (วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2565) 

นายจำรัส  กันทะวัง       ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1  (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565  ในวันที ่28 
กุมภาพันธ์  2565  มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร ....หากไม่มี    
ขอมติรับรองจากทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 
4.1 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อโอนตั้งเป็น 
รายการใหม่ จำนวน 7 รายการ 

นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา  พ.ศ. 2565 เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 7 รายการ   ผมจะขอให้ทางนายก 
   เทศมนตรี ได้ชี้แจงทีละรายการ หากสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามให้ยกมือขึ้น ผมจะให้ 
   สอบถาม เป็นลำดับต่อไป  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี   ผมพันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
   โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   จำนวน 7  รายการ ผมจะขออนุญาตท่านประธานสภา ได้อนุญาตให้ผู้อำนวยการแต่ละกอง 
   ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ของการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 แต่ละกอง ให้สมาชิกสภา ทุกท่านได้พิจารณา ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญกองช่าง  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุ ที่ขออนุมัติโอนฯ จำนวน 1 รายการ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชัชวาล   ขันสะวะ เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ์  2565 ได้พิจารณาอนุมัติโอนตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2565 เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ    
ท ี ่บร ิเวณบ้านป่าต ัน (ซอย 1) หมู่ที่  10 ตำบลเหมืองจ ี ้  อำเภอเมือง จ ังหว ัดลำพูน                
เป็นเงิน 25,213.00 บาท  (สองหมื่นห้าพันสองร้อยสิบสามบาท)  และทางเทศบาลตำบล
เหมืองจี้ ได้ทำการจ่ายเช็คให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าซาง แต่ทางการไฟฟ้าอำเภอ 

 ป่าซาง ได้แจ้งว่าการประมาณการตามหนังสือที่ มท 5308.5/ปช 59200 ลงวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 ทางการไฟฟ้าได้ประมาณการค่าใช้จ่ายผิด เดิม เป็นเงิน 25,213.00 บาท 
ประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ เป็นเงิน 27,114.12 บาท ดังนั้นเทศบาลจะต้องโอนเพิ่มอีก 
1,901.12 บาท กองช่าง จึงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 1 รายการ  ดังนี้ 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานเคหะและชุมชน    งานไฟฟ้าและถนน  งบเงินอุดหนุน 
 หมวด เงินอุดหนุน   ประเภท  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 
 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
 สาธารณะ ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง ที่ มท 5308.4/ปซ 59200 

ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โครงการ 
 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านป่าตัน (ซอย 1) หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง 

จังหวัดลำพูน เป็นจำนวนเงิน 1,901.12 บาท  
 โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งบบุคคล   ประเภทรายจ่าย เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

งบประมาณตั้งไว้ 1,863,705.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 849,945.00บาท 
จำนวนเงินที่ขอโอน 1,901.12 บาท  งบประมาณหลังโอน 848,043.88 บาท 
 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ครับ ตามท่ีนายช่างโยธา ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ประธานสภาเทศบาล ใหม่ จำนวน 1 รายการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง 

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง   
ที่มท 5308.4/ปซ 59200 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การแจ้งค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านป่าตัน (ซอย 1)       
หมู ่ที ่ 10 ตำบลเหมืองจี ้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นจำนวนเงิน 1,901.12 บาท          
ให้ทุกท่าน ได้รับทราบแล้วนั้น 

 มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม ก่อนที่จะขอมติ  เชิญครับ 
 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม  .... ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปขอให้ทางกองคลัง  ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ที่จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2565 เพื่อโอนตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 1 ราย  เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
 
 
 



5 
 

นายเฉลิมพล  เตชะพี เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน , ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ผมนายเฉลิมพล เตชะพี ผู้อำนวยการกองคลังขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 
 เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่  จำนวน 1 ราย  

เนื ่องด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองจี ้  มีความประสงค์ที ่จะจัดซื ้อครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เนื่องจากโต๊ะเก้าอ้ี ของเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ชำรุดเพราะได้ใช้มา
เป็นเวลานานแล้ว กองคลัง จึงขอโอนตั ้งรายการใหม่พร้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่าย        
ดังรายการต่อไปนี้  

1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   
หมวด ค่าครุภัณฑ์    ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน   

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,500.00 บาท รวมเป็นเงิน  
9,000.00 บาท  ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
คุณลักษณะดังนี้ 

-  ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี 
    -  มีช่องเก็บเอกสารบานเปิด พร้อมกุญแจล็อค ซ้าย-ขวา 
    -  มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 

-  ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 130 x 30 x 80 เซนติเมตร   
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน 

  หมวด ค่าใช้สอย            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อยู่ 

ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทร่ายจ่ายนี้    
ตั้งไว้   100,000.00 บาท คงเหลือ   26,425.00 บาท   
ขออนุมัติโอนลด   9,000.00 บาท    เหลืองบประมาณอยู่   17,925.00 บาท    

2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   
หมวด ค่าครุภัณฑ์     ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน   

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000.00 บาท  ราคาตามท้องตลาด เนื ่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะดังนี้ 

-  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก (ตู้ 4 ฟุต) 
                                    -  ผลิตจากแผ่นเหล็ก ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม  
   แผ่นกระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม.  

-  บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก  
-  แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น  
-  สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่าง ๆ  
-  ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 120 x 45 x 90 ซม.   
 
 
 
 
 

 



6 
 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน 

  หมวด ค่าใช้สอย 
  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อยู่ 
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทร่ายจ่ายนี้    
ตั้งไว้   100,000.00 บาท   คงเหลือ   17,425.00 บาท   
ขออนุมัติโอนลด  10,000.00 บาท   เหลืองบประมาณอยู่   7,425.00 บาท 

นายจำรัส  กันทะวัง ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ครับ ตามท่ีผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล ใหม่ จำนวน 2  รายการ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  
 รายการที่ 1  จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน 2 ตู้  เป็นจำนวนเงิน 4,500.00 บาท  

รายการที่ 2 จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จำนวน 2 ตู้ เป็นจำนวนเงิน 5,000.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม 
ก่อนที่จะขอมติ  เชิญครับ 
 

นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม  .... ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข  จำนวน 2 รายการ ขอเชิญผู้อำนวยการ 
 กองสาธารณสุข ชี้แจง ครับ 
 
นางสาวพันธญาณี ไชยแก้ว  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, ท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุม 
รก.กองสาธารณสุข ทุกท่าน  ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีความประสงค์ที่จะ

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เนื่องจากกองสาธารณสุขฯ ได้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มข้ึน
แต่ไม่มีโต๊ะ, เก้าอี้ สำหรับทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเขียนใบเสร็จการจัดเก็บขยะ ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันก็ใกล้ชำรุด ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่จำนวน 2 รายการ 

 ดังต่อไปนี้ 
 รายการที่ 1 
          โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
          แผนงานสาธารณสุข 
          งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
          หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
          ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 

           - เพื่อจัดซื ้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 4 ,500 บาท ราคาตามท้องตลาด    
เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักลักษณะดังนี้ 

                - ทำจากไม้ มีความทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี 
       - มีลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 
       - ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 120x60x80 
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ยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอน     จำนวน                0.00  บาท 
 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จำนวน         4,500.๐๐  บาท 
  คงเหลืองบประมาณหลังโอน   จำนวน         4,500.๐๐  บาท 
   โอนลด   

         แผนงานสาธารณสุข 
         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
         หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
          ประเภท เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

          - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ 
จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนระดับและปรับเงินเพ่ิมต่าง ๆ ฯลฯ ตามท่ี
กฎหมายกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งไว้จำนวน 1,266,600.- บาท 
ยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอน     จำนวนเงิน   483,400.00  บาท 
ขอโอนลด                         จำนวนเงิน       4,500.๐๐  บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน    จำนวนเงิน   478,900.00  บาท 

 รายการที่ 2 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
          แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
 หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน 

        - เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,400 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 บาท
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักลักษณะดังนี้ 

                   - แบบเบาะหนัง 
                   - มีพนักพิง 
                   - มีท้าวแขน 2 ข้าง 
                  - ระบบโช๊คแก๊ส ปรับระดับสูง-ต่ำได้ 
                  - ขาแฉก มีล้อ 

                                            - ขนาดไม่น้อยกว่า 54(W) x 55(D) x 87(H) เซนติเมตร 
                    ยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอน                       จำนวน                 0.00  บาท 

 ขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่             จำนวน         7,200.๐๐  บาท 
 คงเหลืองบประมาณหลังโอน   จำนวน         7,200.๐๐  บาท 

 โอนลด   
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 
 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
 ประเภท เงนิเดอืนขา้ราชการ หรอืพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 

         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ 
จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เลื่อนระดับและปรับเงินเพิ่มต่าง ๆ ฯลฯ ตามท่ี
กฎหมายกำหนด โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  

 ตั้งไว้จำนวน 1,266,600.- บาท 
 ยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอน    จำนวนเงิน    478,900.00  บาท 
 ขอโอนลดงบประมาณ                 จำนวนเงิน        7,200.๐๐  บาท 
 คงเหลืองบประมาณหลังโอน  จำนวนเงิน    471,700.00  บาท 
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นายจำรัส  กันทะวัง ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ครับ ตามท่ี รก. กองสาธารณสุขฯ  ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนตั้ง 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2  รายการ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ  
 รายการที่ 1  จัดซื้อโต๊ะทำงาน  จำนวน 1 ตัว  เป็นจำนวนเงิน 4,500.00 บาท  

รายการที่ 2 จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน 3 ตัว เป็นจำนวนเงิน 7,200.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,600.- บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  มีสมาชิกท่านใด 
จะซักถาม ก่อนที่จะมติ  เชิญครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม  .... ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล รายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ของ สำนักปลัด  ขอเชิญ...ครับ 
นางสาวภุมรี จี้อินทร์ เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาลเหมืองจี้, นายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร และ 
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
    สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
 พ.ศ. 2565  เนื่องจากคณะผู้บริหาร ไม่มีเก้าอ้ีใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ เก้าอี้เดิมก็ใกล้ชำรุด 

ดังนั้น สำนักปลัด จึงขออนุมัติจัดซื้อเก้าอ้ี ให้กับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว  ดังนี้ 
 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
 ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานการักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
  - เพ่ือจัดซื้อเก้าอี้สำหรับคณะผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 3,000.00 บาท 

(ราคาตามท้องตลาด) เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 
1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่น-
สองพันบาทถ้วน) คุณลักษณะ ดังนี้ 

  - แบบเบาะหนัง 
  - มีพนักพิง 
  - มีท้าวแขน 2 ข้าง 
  - ระบบโช๊คแก๊ส  ปรับระดับสูง – ต่ำได้ 
  - ขาเหล็ก  มีล้อ 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 22 (W) x 73 (D) x 114  (H) 
 โอนลด 1. ด้านบริหารทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน 
     หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษะ 
     รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณตั้งไว้ 10,000.00  

   บาท  หลังโอนไม่มีงบประมาณคงเหลือ 
   โอนลด 2  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัย งบดำเนินงาน  
       หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 

   รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. งบประมาณตั้งไว้ 4,000.00 
                                             บาท โอนลด 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) หลังโอนมีงบประมาณคงเหลือ 
                                              3,000.00 บาท  
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นายจำรัส  กันทะวัง ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ครับ ตามท่ี สำนักปลัด  ได้ชี้แจงขออนุมัติโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล จำนวน  1 รายการ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี สำหรับผู้บริหาร จำนวน 
 4 ตัว ราคาตัวละ 3,000.00 บาท (ราคาตามท้องตลาด)  เป็นจำนวนเงิน 12,000.00 บาท  

มีสมาชิกท่านใด   จะซักถาม ก่อนที่จะมติ  เชิญครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม  .... ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 
นายจำรัส   กันทะวัง ต่อไปจะเป็นการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จำนวน 1 รายการ ของ กองการศึกษา  ขอเชิญผู้อำนวยการ 
 กองการศึกษา  ได้ชี้แจงเหตุผล ในการขออนุมัติ ..เชิญครับ 
น.ส.ศุภกาญจน์  รัตนพรหม  เรียนท่านประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน, ท่านนายกเทศมนตรี, คณะผู้บริหาร 
ผู ้อำนวยการกองการศึกษา  และผู ้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ค่ะ   ตามที ่ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั ่งหมิ่น                  

ได้งบประมาณในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ และทางศูนย์ก็ได้ทำบุญอาคารไป
แล้วนั้น  แต่อาคารศูนย์ยังไม่ติดตั้งผ้าม่าน เพื่อปิดบังแสงแดด ที่ส่องเข้ามาในอาคารทำให้          
เด็กนักเรียนร้อน  ดังนั ้น จึงขออนุมัติโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน     
จำนวน 1 รายการ  ดังนี้ 

 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
  - เพ่ือจ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น  เป็นจำนวนเงิน 
 24,000.00 บาท ราคาตามท้องตลาด คุณลักษณะ ดังนี้ 
  - ผ้าม่านทึบแสง 320 x 200 เซนติเมตร   จำนวน   4 ผืน 
  - ผ้าม่านทึบแสง 320 x 200 เซนติเมตร   จำนวน 14 ผืน 

- ผ้าม่านทึบแสง 160 x 200 เซนติเมตร   จำนวน   4 ผืน 
- รางโชว์พร้อมอะไหล่ กว้าง 320 เซนติเมตร  จำนวน   2 เส้น 
- รางโชว์พร้อมอะไหล่ กว้าง 220 เซนติเมตร  จำนวน   7 เส้น 
- รางโชว์พร้อมอะไหล่ กว้าง 160 เซนติเมตร  จำนวน  2 เส้น 
  พร้อมติดตั้ง 

   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่าย เพ่ือให้ได้ซึ่งบริการ 

- เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช ้จ ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าจ ้างเหมาทำความสะอาด           
การบำรุงรักษา และดูแลอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาทำป้าย จ้างเหมาอ่ืน ๆ 
ฯลฯ 

  ยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอน     จำนวน    175,250.00   บาท 
 ขอโอนลดงบประมาณ                  จำนวน       24,000.๐๐  บาท 
 คงเหลืองบประมาณหลังโอน   จำนวน     151,250.00  บาท 
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นายจำรัส  กันทะวัง ท่านสมาชิกสภา ทุกท่าน ครับ ตามท่ีผู้อำนวยการกองการศึกษา   ได้ชี้แจงขออนุมัติโอน 
ประธานสภาเทศบาล ตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน  1 รายการ เพื่อจัดซื้อจ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนา 
 เด็กเล็กบ้านฝั่งหมิ่น  เป็นจำนวนเงิน 24,000.00 บาท  

มีสมาชิกท่านใด   จะซักถาม ก่อนที่จะมติ  เชิญครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม  .... ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมโดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะ ด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง  10 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 
 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล  
นางสาววารี   ชัยศรี เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
นักจัดการงานทั่วไป ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2563 หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดิน และสิ ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

 
นายจำรัส  กันทะวัง ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  ผมขอหยุดพักการประชุมชั่วคราว  เนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล ขณะนี้ เวลา 12.00 น.  จึงขอหยุดพักเพ่ือให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 

รับประทานอาหารกลางวัน จะเปิดประชุมอีกครั้ง ในเวลา 13.00 น.  
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะสอบถามเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของคณะผู้บริหาร หรือไม่ เชิญครับ 
นางอุตสาห์  ยุปาระมี เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ,ท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภา เขต 2 ทุกท่าน คะ.. ดิฉันนางอุตสาห์  ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ดิฉันมีเรื่องท่ีขอ 
   แจ้งให้ท่านนายกเทศมนตรีทราบ  เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 
   ด้วยมีราษฎรในหมู่บ้านเหมืองจี้ใหม่ คือ เจ้าของร้านส้มตำพระเครื่อง ได้ฝากเงินมาชำระ 
   ภาษี เนื่องจากปีนี้ ทางเทศบาลไม่ได้ออกไปให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 469 บาท ในวันที่ 
   15  มีนาคม  2565 และได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว  แต่ทำไมเทศบาลยังคงมีหนังสือ 
   ทวงให้ชำระภาษี ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ทางเจ้าของร้านก็ได้สอบดิฉันว่าได้ไปจ่ายให้ 
   แล้วทำไมทางเทศบาลถึงมีหนังสือมาหา และข้อความในหนังสือได้บอกไว้ว่าหากไม่ชำระภาษ ี
   จะถูกยึดทรัพย์ ซึ่งข้อความดังกล่าวมันรุนแรงสำหรับประชาชน และอีกอย่างก็จะเกิดความ 
   ไม่ไว้วางใจ ทำให้ดิฉันเสียหาย จึงขอฝากท่านนายกเทศมนตรีทราบด้วยคะ 
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นายจำรัส  กันทะวัง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  สำหรับเรื่องการจัดเก็บภาษี ผมจะอนุญาตท่านประธาน ให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง  
นายกเทศมนตรี  เป็นผู้ชี้แจง 
นายเฉลิมพล  เตชะพี ในส่วนของจดหมายที่ทางเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้ ส่งไปนั้น เกิดความซับซ้อน ผิดพลาด 
ผู้อำนวยการกองคลัง เนื่องจากขณะนี้ ทางเจ้าหน้ากำลังออกหนังสือให้กับผู้เสียภาษีท่ีค้างชำระจำนวน 400 ราย 
   เจ้าหน้าที่ทำงานกัน 2 คน อาจเกิดความผิดพลาด เมื่อผู้เสียภาษีได้รับจดหมายหากมีข้อ 
   สงสัยก็สามารถโทรสอบถามเข้ามายังห้องคลังได้ และผมจะไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บ 
   และจะกำชับให้ทำงานให้รัดกุมกว่านี้ 
นางอุตสาท์  ยุปาระมี เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ก็ไม่สบายใจ เพราะผู้เสียภาษี รายนี้ สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง หากทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จะออกไปชี้แจงได้ยิ่งดีคะ 
นายยศ  ศรีวิชัย  เรียนท่านประธานสภา, สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ,ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายยศ  ศรีวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ขอเพ่ิมเติมกรณีที่ สท. อุตสาท์ ยุปาระมี 
   กรณีนี้เป็นการเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เทศบาล ทั้งๆท่ีมีใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่ก็ยัง 

มีใบแจ้งให้มาชำระอีก ข้อความก็ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ทำ
หนังสือขอโทษ หากท่านนายกเทศมนตรีจะไปขอโทษด้วยตัวเองก็ยิ่งดีครับ   
- เรื่องที่ 1 คือเรื่องไมค์ในห้องประชุมสภาฯ และสัญญาณเรียกประชุม เพื่อให้เป็น 
  มาตรฐานสากล 
- เรื่องที่ 2 การแจกเบี้ยผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ทุกครั้งที่ผ่านมาจ่ายทุกวันที่ 3 ปัจจุบันจ่ายทุกวันที่ 
10 ทำให้ผู้ทีเ่ดือดร้อนกับสูงอายุ ผู้พิการทีต่้องใช้เงิน จึงอยากเรียนถามท่านนายกว่า จะจ่าย
ได้เมื่อไร และจะจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีกันแน่ หากจะดำเนินการอย่างไรก็ขอให้ทำ
เป็นหนังสือแจ้ง หรือท่านนายกจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนทราบก็ได้ เพ่ือเป็น 
มาตรฐานเดียวกัน และให้ถูกต้องตามระเบียบ 
- เรื่องที่ 3 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตัน และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังเทศบาล จะดำเนินการได้เม่ือไร 

นายจำรัส  กันทะวัง ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจง ทีละข้อตามที่ ท่าน สท. ยศ  ศรีวิชัย  ได้สอบถามด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
พันตรีชนิทร  พุฒิเศรษฐ์  เรียนท่านประธานสภา , สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ตามที่ท่าน สท.ยศ  ศรีวิชัย ได้สอบถาม 
นายกเทศมนตรี  กระผม จะขอชี้แจง ดังนี้ 

1. สำหรับเรื่อง ไมค์ หรือออดสัญญาณ เรียกประชุมนั้น  สภาฯมีอำนาจในการดำเนินการว่า 
จะขอจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ืออำนวยความสะดวกสำหรับงานกิจการสภาได้ โดยแจ้งความ 
ประสงค์มายังผู้บริหาร ทางผู้บริหารก็จะดำเนินการจัดหาให้ หากทางสภามีความต้องการ 

2. เรื่องการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามระเบียบสามารถจ่ายได้ไม่เกินวันที่ 10 
และทางเทศบาล ก็ได้ดำเนินตามระเบียบแล้ว  เทศบาลหลาย ๆ แห่ง ได้มีการโอนเข้า
บัญชีกันหมดแล้ว เหลือแต่เหมืองจี้ที่ยังคงจ่ายเงินสด และโอนเข้าบัญชี กรณีท่ีจ่ายเงิน  
เข้าช้าเนื่องจาก เทศบาลจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้เข้า-ออก จากทะเบียนราษฎรอำเภอ
เมือง เมื่อได้จำนวนผู้เข้า -ออก ถึงจะมาตั้งเบิก หากเราเบิกก่อนอาจทำให้จำนวนผู้รับเบี้ย 
ไม่ถูกต้อง เกิดปัญหาของผู้รับเบี้ยอีก หากเป็นไปได้ ผมอยากจะโอนเข้าบัญชี เนื่องจาก 
อาจเกิดการทุจริตได้ เหมือนที่เทศบาลอ่ืนโดนต้องชดใช้ขณะนี้ตายไปแล้วก็ยังต้องชดใช้ 
ตามระเบียบหากผู้รับเบี้ยยังมีลมหายใจของวันค่ำคืนสิทธิ์นั้นก็เกิดขึ้นแล้ว สิทธิ์ก็ตกเป็น
ของทายาท  รายละเอียดขอให้ทางผู้อำนวยการกองสวัสดิ์ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม ..ครับ 
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นางสาวดุลชญา  อ้วนดี ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่เทศบาลอ่ืน ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี กันหมดแล้ว การจ่ายเงิน 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิ์ เป็นเงินสด มีอัตราเสี่ยง เจ้าหน้าที่ต้องมานับเงินเอง ถึงเวลาก็นำไปจ่าย เงินเหลือก็ต้องเก็บไว้ 
   เพราะวันจ่ายผู้รับเบี้ยไม่มารับ หรือมารับไม่ตรงเวลา ต้องมาอีกหมู่บ้านหนึ่งเพ่ือมารับเบี้ย  

ทำให้เกิดความวุ่นวายกับเจ้าหน้าที่ และช่วงที่เป็นโควิด ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรักษาเงินไว้  
เมื่อดำเนินการตามระเบียบ ก็หาว่าเรื่องเยอะอีก เพ่ือไม่ให้เกิดความเลื่อมล้ำ เสมอภาค 
เท่าเทียมกัน จึงเห็นควรที่จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการจะดีกว่า 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  ในเรื่องการก่อสร้างงบประมาณ เป็นงบประมาณที่กันไว้ปี 2565  มีโครงการก่อสร้าง 
นายกเทศมนตรี  ลานกีฬาฯ และ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านหมูเปิ้ง อยู่ระหว่างทยอย 
   ดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อำนวยการกองช่างติดโควิด จะเร่งดำเนิน 
   การให้แล้วเสร็จโดยเร็ว วิศวกรผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่หลายๆ โครงการไม่ได้ เพราะอะไร 
   ขอให้ทางกองช่างได้ชี้แจง 
นายชัชวาล  ขันสะวะ ขออธิบายหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน  จะเริ่มตั้งแต่การทำสัญญา ,ลงตรวจดูหน้างานดูความพร้อม 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ  ของสถานที่ และอยู่หน้างานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันเสาร์ , อาทิตย์ เช่นการก่อสร้างผ่าน 
   ผู้ควบคุมงานไม่ได้ทำการตรวจสอบก็จะมีความผิด ทุกวันนี้กองช่างมีเจ้าหน้าที่อยู่ 4 คน แต่ละ 
   คนก็ไม่สามารถควบคุมงานแทนกันได้ เช่นงานช่าง ,ไฟฟ้าก็ไม่สามารถควบคุมงานแทนกันได้ 
   จงึทำให้การดำเนินงานก่อสร้างพร้อมกันไม่ได้ 
นางศรีเรือน  มาละแซม ขอสอบถามว่า ที่ผ่านมาไม่เห็นช่างมาดูงานขุดลอก/ การลงลูกรัง เลย และโครงการนี้ ท่าน 
สมิชกสภาเทศบาล เขต 1 นายกว่าจะดำเนินการภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - เลื่อนมาถึงเดือน เมษายน 2565 
   ได้แน่นอน อยากทราบว่าจะดำเนินการเมื่อไรกันแน่ 
นายชัชวาล  ขันสะวะ ขออธิบายให้ ทางสมาชิกสภา ทุกท่าน ทราบว่า ช่างผู้ควบคุมงาน หากไม่มาดูหน้างานทุกวัน 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ หากเกิดงานผิดสเปค ก็ต้องรับผิดชอบ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ต้องรอผู้อำนวยการ 

กองช่างหายจากการรักษาตัวโรคโควิด – 19 ก่อน เพราะกำหนดราคากลางต้องมี 3 ท่าน 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ครับ 

นายจำรัส  กันทะวัง มีท่านใดจะสอบถาม เรื่องเดียวกันอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภา ท่านอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล ได้สอบถาม  สำหรับเรื่องของท่าน สจ. ยศ  ศรีวิชัย  ผมประธานสภาฯ สามารถวินิจฉัย 
   เรื่อง ไมค์ จะเห็นได้ว่าในห้องสภา จะมีไมค์เหลืออีก 2 ตัว ถ้าหากสมาชิกนั่งให้ครบก็จะเหลือ 
   ดังนั้น หากมีประชุมครั้งต่อไปที่เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมด้วย ผมจะขอไมค์ 2 ตัว ที่เหลือ 
   เอาไปไว้โต๊ะของเจ้าหน้าที่ ส่วนเรื่องสัญญาณเรียกประชุม (ออด) ผมว่าไม่เหมาะสมที่จะมาใช้ 
   ในสถานที่ เนื่องจากสมาชิกสภาเรามีไม่มาก และทุกครั้งก่อนเข้าห้องประชุมสมาชิกสภา ก็มา 
   พบปะกันในห้องกิจการสภาอยู่แล้ว ผมจึงขอสรุปว่า เรื่องเล็กๆ น้อยๆ  ผมขอตัดสินใจว่ายังไม่ 
   สมควรจัดซื้อ นะครับ 
   มีท่านใดจะสอบถาม อีกหรือไม่ครับ...เชิญครับ 
นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ ขออภิปรายในนามเป็นตัวแทนของประชาชนถึงประธานสภา และฝ่ายบริหาร ทุกหน่วยงาน 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ที่เก่ียวข้อง  ได้ทราบ จำนวน  4 เรื่อง ครับ 

1. เรื่องการซ่อมแซมถนน หมู่ 6 ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ทางกองช่างได้ออกมาสำรวจหลาย 
ครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด 

2. เรื่องการทุจริตเงินของเทศบาลที่ผ่านมา ไปถึงไหนแล้ว ใครบ้างที่ชดใช้ และยังคงค้าง 
ใครบ้างที่ยังไม่ได้ชดใช้ เนื่องจากประชาชนได้สอบถามผ่านกระผมมาว่าขณะนี้ไปถึงไหน 
แล้ว เพราะเป็นเงินภาษีของประชาชน  
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3. เรื ่องการขุดลอกลำเหมือง  ที ่เปลี ่ยนโครงการเป็นการกำจัดวัชพืช ทำให้ประชาชน
เดือดร้อน ได้ลงเฟสเทศบาล ไม่พอใจ ทำให้สมาชิกสภาต้องเดือดร้อนไปด้วย ดังภาพถ่าย 
ถ่ายที่ผม ได้นำมาให้ทุกท่านดู จะเห็นว่าการทำงานของผู้รับเหมาไม่เรียบร้อย ทางกองช่าง 
ได้แจ้งว่าหากไม่เรียบร้อย ก็ไม่ตรวจรับงาน แต่ว่ารถแม็คโคร ได้ทำไปแล้วหากไม่ถูกต้อง
ทำไมไม่แจ้งให้ทำใหม่ให้เรียบร้อย  

4. เรื่องการก่อสร้างบ้านสำหรับผู้พิการ ของกองสวัสดิ์ ผ่านมาปีกว่าละ ยังไม่มีหมู่บ้านใดได้ 
ก่อสร้างหรือครับ เพราะไม่เห็นแจ้งสมาชิกสภาทราบ และไม่เคยได้ร่วมในการมอบบ้าน 
สักครั้ง ที่ผ่านมาทางสมาชิกสภาก็ได้สำรวจและแจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือตลอด จึงขอ 
ฝากทางกองสวัสดิ์หากมีการกิจกรรมมอบบ้านก็ขอแจ้งให้ทางสมาชิกสภาทราบด้วย 

นางศรีเรือน  มาละแซม  ขอเพ่ิมเติมโครงการกำจัดวัชพืช ทางบ้านหมูเปิ้งก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะรถแม็คโคร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขุดดินออกมาเต็มถนนรถแม็คโครเสีย ซ่อมเสร็จประมาณ 3- 4 โมง ก็เลิกงาน ดิฉันดูแล้ว 
   โครงการฯ ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ  ขอฝากให้ท่านนายกเทศมนตรี ด้วยคะ 
นายนิรันดร  จิตรา หากผู้รับเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชผ่านมาทางหมู่ 12 บ้านเชตะวัน ซึ่งไม่มีพ้ืนที่ให้ขุดลอก 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 จะขอขุดอ่างน้ำให้ด้วยได้หรือไหม เพ่ือจะกักน้ำให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ระยะทางประมาณ  

300 เมตร 
นายเจตน์  จันทร์ดวง ขอสอบถามเรื่องการลงลูกรังเพ่ือซ่อมแซมถนน ของหมู่บ้านเหมืองจี้หลวง ผู้รับเหมาได้เอา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  ดินลูกรังมาลง พอฝนตก็หยุดทำงาน ดินลูกรังท่ีเอามาลงก็ไม่ยอมเกลี่ยดินลูกรังให้ ทำให้ 
   ผู้ที่สัญจรเข้าออกสวนลำไยเข้าไม่ได้ สายทางป่าช้าบ้านปงชัย - บ้านม่วงน้อย และถ่ายภาพ 

มาให้ตามที่ผมให้ทุกท่านดูนี้แหละครับ 
   - โครงการขุดลอกเพ่ือกำจัดวัชพืช นั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ครับ 
   เพราะแค่กำจัดวัชพืช แต่ไม่ได้ขุดลอกแต่อย่างใด บางจุดที่แม็คโครเข้าไม่ได้ ก็ไม่ได้ดำเนินการ 
   - ขอเพ่ิมเติมเรื่องการรับเงินเบี้ยยังชีพ ในฐานะที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน การโอนเงินเข้าบัญชี 
   ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ ก็ดี แต่ผลเสียกับผู้รับเบี้ย ผู้สูงอายุลำบากในการเบิกเงิน จะมอบอำนาจ 
   ก็ไม่ไว้ใจกลัวจะโดนหักเงินอีก 

- เรื่องการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านเหมืองจี้ เมื่อไรจะดำเนินการ เพราะใกล ้
ช่วงฤดูฝนเข้ามาแล้ว ก็ขอให้รีบดำเนินการด้วยครับ 

พันตรีชนินทร  พุฒิเศรษฐ์  เป็นสิ่งที่ดีในความห่วงใย ของสมาชิกสภา ทุกท่าน งานทุกอย่างผมก็อยากให้ออกมาดี  
นายกเทศมนตรี  - เรื่อง ขุดลอก ทางเทศบาลจ้างตามสัญญา  หากการดำเนินงานของผู้รับเหมาดำเนินการ 

ตามสภาพของงาน หากบางที่หน้างานรถแม็คโครไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ผู้รับเหมาก็ต้อง
หาวิธีเอง จะให้เทศบาลเจาะจงว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ ก็คงไม่ใช่ อีกอย่างทางกองช่างและ 
ผู้ตรวจรับงานจ้างก็ต้องตรวจสอบว่าทำถูกตามที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ไม่ต้อง 
ทำการเบิกจ่าย ไม่ต้องหวง ต้องให้เกียรติกับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

   - เรื่องลูกรังซ่อมแซมถนน ก็เช่นกัน ในกรณีที่รถไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ผู้รับเหมา 
   ก็ต้องหาวิธีดำเนินการเข้าไปให้ได้ตามที่เทศบาลกำหนด จะวิธีไหนก็แล้วแต่ ช่างก็ต้องควบ 

คุมงานให้ตรงตามสัญญา ตามท่ี สท. เจตน์ จันทร์ดวง ได้แจ้งว่าผู้รับเหมาได้เอาลูกรัง 
ไปลงแต่ไม่ไปเกลี่ยง เนื่องจากขณะนั้นฝนตก หากทำการเกลี่ยตอนฝนตกจะทำให้เลอะเทอะ  
ต้องรอให้แห้งก่อนถึงจะดำเนินการได้ ขอให้ทุกท่าน ได้อดทนกันสักนิดนะครับ 
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- ขอแจ้ง เรื่องการมอบบ้านคนพิการ ตามท่ีท่าน สท. รุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ ได้สอบถาม  
ทางเทศบาล ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนหลายหลัง และจะทำการก่อสร้าง  
ยังขาดแรงงานที่จะช่วยกันทำอีก 17 หลัง จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยกันก่อสร้าง  
และจะได้มอบบ้านร่วมกัน 

   - ส่วนเรื่องการยักยอกเงินเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ผมจะขอให้ทางผู้อำนวยการกองคลัง 
   ได้ชี้แจง ครับ 
นายเฉลิมพล  เตชะพี ส่วนเงินยักยอกเงิน 1,300,000.00 บาท  ผู้ที่ได้รับชดใช้ มี 10 ราย  ได้ชดใช้หมดไปแล้ว 
ผู้อำนวยการกองคลัง  1 ราย  คือปลัดปัธมา มีพูล อยู่ระหว่างชดใช้ 3 ราย คือปลัดนิรันดร์ ,ช่างเสวตร์,นายก 

สิงห์ทอง และยังไม่ได้ชดใช้ 2 ราย คือนายกพันตรีชนินทร, และผู้อำนวยการกองคลังคนเก่า 
ส่วนที่ยังติดตามอีก 4 ราย คือ นางเกสร , นางปทิตตา, นางอภิชา และนางอภินันท์ 

พันตรีชนิทร  พุฒิเศรษฐ์ ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ทางจังหวัดได้แจ้งในที่ประชุมว่าให้ชะลอการ 
นายเทศมนตรี  ดำเนินการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากรัฐบาลประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ งบประมาณท่ีจะ 
   ได้จัดสรรงบประมาณอาจจะไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ เมื่อจะดำเนินงานใดๆ ให้คำนึงถึงงบประมาณ 
   ของหน่วยงานด้วย ดังนั้น ผมจึงขอให้หัวหน้าสำนักปลัด ได้ชี้แจงงบประมาณของเทศบาล 
   ตำบลเหมืองจี้ ในฐานะวันนี้ได้เป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่งบประมาณในการประชุมครั้งนี้  
   ว่าขณะนี้งบประมาณการเงิน การคลังของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เป็นอย่างไร ขออนุญาต ครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง ด้วยในการประชุมครั้งนี้ ทางสมาชิกสภาเทศบาล มิได้มีการสอบถาม ดังนั้น ผมจึงไม่อนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล ให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงครับ เพราะทางสมาชิกสภา ยังคงมีเรื่องท่ีจะสอบถามเกี่ยว 
   กับความเดือดร้อนของประชาชน 
 นายวัชพงษ์  รินรา ขอสอบถามการซ่อมแซมถนนเข้าบ้านของนายไพบูลย์  รัตนพงษ์ ราษฎรบ้านป่าตัน หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ตำบลเหมืองจี้ ผมได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ตั้งแต่วันที่ 
   15  มิถุนายน 2565 เนื่องจากถนนดังกล่าวในช่วงฤดูฝนการสัญจรไปลำบาก ขณะนี้ก็ยัง 
   ไม่ได้รับแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด ทำให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนถ่ายรูปมายังสมาชิกสภาเทศบาล 
   เพ่ือนำเข้าสู่สภา เพ่ือขอรับความเดือดร้อน ระยะทางความยาว ประมาณ 50 เมตร จึงขอให้ 
   ทางผู้บริหารได้แก้ไขปัญหาด้วย ครับ 
นายไชยพร  ฟูวงค์สิทธิ์ สำหรับซอยทางเข้าบ้านนายไพบูลย์ (แก๊ส) นั้น ผมได้บรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว และจะ 
รองนายกเทศมนตรี ทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการลงลูกรัง ใช้ดินลูกรังประมาณ 2 ลำ ไม่ต้องเป็นหวงครับ 
   ได้แจ้งให้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วครับ 
นายจำรัส  กันทะวัง การซักถาม ก็ใช้เวลากันมานานแล้ว เรื่องต่างๆ ที่ทางสมาชิกสภาได้อภิปราย ก็ขอให้ท่าน 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรี  ได้นำไปแก้ไขปัญหา  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตำบลเหมืองจี้ 

ขณะสมควรเวลาแล้ว  ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
(ครั้งที่ 1) ประจำปี ๒๕65  ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ขอปิดการประชุม ครบั 

 
 
ปิดประชุมเวลา  15.00น.  

            ลงชื่อ        ผู้จดบันทึก 
                  (นางสาววาร ี  ชัยศรี) 
                     เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่  ............  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 

             ลงชื่อ         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายรุ่งอรุณ   อุ่นนันกาศ) 
   
 
     ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายปริญญา   ศรีวชิัย)  
 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางศรีเรือน   มาละแซม)  
 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายวัชรพงษ์   รินรา)  
 
     ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
              (นางอุตสาห์   ยุปาระมี) 

 
    
 
ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่...............เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2565 

 
 
              ลงชื่อ       ประธานสภา/ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายจำรัส  กันทะวัง) 
 

 

 


